



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
ฉบับที่ ๘/๒๕๖๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๗ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้

พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ จำนวน ๔ คณะ ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้แทนจากกรมองค์การระหว่างประเทศมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาพรวมเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ทั้งมิติภายในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้แทนของหน่วยงานดังกล่าวได้ให้ข้อมูลว่าสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในระดับต้น ๆ ของอาเซียน เช่น การดูแลแรงงานต่างชาติ หลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะการให้ประชาชนได้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการชื่นชมจากเวทีระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก และได้เสนอให้มีการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วย เช่น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้อับชย พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. เป็นต้น

๒) คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ ได้นำเสนอเป้าหมายการทำงานของคณะอนุกรรมการ โดยเห็นว่าควรผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมาย นโยบาย และมาตรการเกี่ยวกับสื่อเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การสื่อสารของรัฐ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะ

๓) คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะอนุกรรมการได้นำเสนอกำหนดการเดินทางเข้าเยี่ยมเยียนหน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อพบปะสนทนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งรับฟังการดำเนินงาน สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ การใช้สัญญามาตรฐานในการซื้อขายสิ่งหามิทรัพย์ ปัญหาการร้องเรียนนิติบุคคลอาคารชุด

๔) คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้นำเสนอแนวทางการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะแก่การดำเนินงานของแต่ละคณะอนุกรรมการว่า ควรหยิบยกเรื่องที่เป็นประเด็นเด่นหรือประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ มาถอดบทเรียนและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้มีกลไกหรือมาตรการขับเคลื่อนให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรม



นางนันทิดา วัลลา แก้วสีปลาด นิติกรปฏิบัติการ/ข่าว
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ